



ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ หนองบัวลำภู จำนวน ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลา ราชการ นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดการรับสมัครและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ

วันที่	เวลา	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑	๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ๑. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) -ความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ระบบงาน และการบริหารงานของกรมธนารักษ์และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง -การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ -คุณธรรม จริยธรรม -พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ -ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู

วันที่	เวลา	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑	๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	๒. สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) -คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนประวัติการทำงาน	ณ สำนักงานธนารักษพื้นที่หนองบัวลำภู

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๓. ระเบียบการสอบ

๓.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์และหรือเสื้อยืดคอกกลมเข้าห้องสอบ) สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ

๓.๒.๑ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบคัดเลือกเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้

๓.๒.๒ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มสอบเกินกว่า ๓๐ นาที อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ อาจพิจารณาสั่งการตรวจให้คะแนน

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบการคัดเลือกข้างต้นทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

จังหวัดหนองบัวลำภูจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และปิดประกาศไว้ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษพื้นที่หนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และทาง http://www.treasury.go.th/pv_nongbualamphu/

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายโชติ เชื้อโชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวสุพัตรา บุญหล้า
๒	๐๐๒	นายสุวัฒน์ สุราช
๓	๐๐๓	นายปองพล จันทรเสถียร
๔	๐๐๔	นางสาวพัชรากร ศิริมนอล
๕	๐๐๕	นางสาวสุพรรณิ สุริยะสิงห์
๖	๐๐๖	นางสาววิภา หมั่นชนะสงคราม
๗	๐๐๗	นางสาวกาญจนา พันเหลา